

THÀNH ỦY PLEIKU
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 151-CV/BTGTU

" V/v gửi tài liệu tuyên truyền phòng, chống
đồng bào dân tộc thiểu số trốn sang
Campuchia, Thái Lan"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Pleiku, ngày 26 tháng 8 năm 2013

Kính gửi: - Các TCCS Đảng trực thuộc Thành ủy Pleiku
- Các cơ quan tuyên truyền Thành phố Pleiku

Thực hiện Công văn số 954-CV/BTGTU ngày 20/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku sao gửi **Tài liệu tuyên truyền phòng, chống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trốn sang Campuchia, Thái Lan** (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan hữu quan biên soạn) tới các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan tuyên truyền thành phố để sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Đề nghị các đơn vị tùy tình hình thực tiễn lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền.

Nơi nhận:

- Như "kính gửi"
- Lưu BTGTU



K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Thị Hồng Nguyệt

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
phòng, chống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
trốn sang Campuchia, Thái Lan

Sau thất bại của các cuộc bạo loạn 2001, 2004 và 2008, uy tín của bọn phản động FULRO đã bị suy giảm, đa số đồng bào đã tỉnh ngộ và không tin theo. Tuy nhiên, bọn FULRO vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá ta, hiện nay chúng đã dùng một số thủ đoạn mới như liên kết với các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, đảng đối lập ở Campuchia để chống phá ta, lợi dụng địa bàn Campuchia để xâm nhập hoạt động, tung ra các luận điệu kích động đồng bào vượt biên đi Campuchia, Thái Lan.

Để giúp đội ngũ tuyên truyền viên có cơ sở phản bác âm mưu và luận điệu phản động của bọn FULRO, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan hữu quan, biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động quần chúng như sau:

1- Tổ chức phản động FULRO là gì?

Tổ chức FULRO được thành lập tháng 2 năm 1965, đây là một tổ chức phản động vũ trang do Mỹ nuôi dưỡng và chỉ huy để chống lại cách mạng nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. FULRO đã gây ra nhiều tội ác đối với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng như: tập kích giết người, bắt người, đốt phá, cướp tài sản,... gây bao đau thương, tang tóc cho đồng bào ta. Trước những hoạt động tàn bạo, dã man của bọn FULRO, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã tấn công, truy quét quyết liệt. Một số tên cầm đầu FULRO ngoan cố bị tiêu diệt, phần nhiều đã ra đầu hàng và được hưởng chính sách khoan hồng của cách mạng. Khi LHQ đưa lực lượng quốc tế UNTAC vào thực hiện giải pháp chính trị ở Campuchia, FULRO hầu như không còn chỗ dựa. Với sự chấp thuận của Mỹ, tháng 12/1992, toàn bộ số FULRO còn lại do Y Pênh, A Yun cầm đầu đã ra hàng UNTAC, tuyên bố chấm dứt hoạt động chính trị và vũ trang, nộp vũ khí và được người Mỹ đưa đi định cư ở bang Colorado.

2-Bản chất của cái gọi là “Nhà nước Đêga độc lập” và “Tin lành Đêga” là gì?

Nếu nói là tổ chức FULRO thì đồng bào dân tộc thiểu số đã biết không tin theo, nên chúng đổi tên là “Nhà nước Đêga độc lập”, thực chất là tổ chức FULRO

Như bà con đã biết: ở đâu cũng phải có làm, mới có ăn. Ông bà ta đã dạy:

“Có làm thì mới có ăn,

không dung ai để mang phần mà cho”.

Vượt biên qua Campuchia, Thái Lan rồi đi Mỹ không lao động vẫn có cuộc sống sung sướng, có nhà lầu, xe hơi như lời tuyên truyền của bọn phản động FULRO là không đúng. Nếu ai vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật, sẽ bị bắt giữ và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Cụ thể là: “Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống lại chính quyền nhân dân, công dân vi phạm sẽ bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. Người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi dục thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc chung thân” (*Trích khoản 1, khoản 2, khoản 3 trong Điều 91, Bộ Luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành*).

Cũng xin thông báo thêm: Hiện nay, cơ quan Công an đã nắm rất rõ những người đã móc nối, liên lạc với FULRO lưu vong ở Mỹ và ở Campuchia để tổ chức người trốn ra nước ngoài trái phép. Tại xã Ia Phang, huyện Chư Puh có 07 người nhận tin của FULRO lưu vong nhưng họ đã báo cho công an, đứng ra tố giác những kẻ lôi kéo họ với chính quyền vì họ không tin và không muốn một lần nữa mắc mưu của bọn phản động FULRO. Chính quyền và Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã có nhiều biện pháp để quản lý đường biên giới.

5- Cuộc sống của những người “không nghe, không theo” lời kẻ xấu trốn đi Campuchia, Thái Lan, họ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Thực tế hơn 10 năm qua (từ 2001 đến nay), ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, ở Gia Lai nói riêng, bà con được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển của Nhà nước như: được cấp đất ở, đất sản xuất, được tặng nhà “Đại đoàn kết”, được kéo điện, làm đường, trường, trạm y tế, được hướng dẫn khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển lúa nước, trồng tiêu, cà phê, cao su; được đầu tư khôi phục nghề truyền thống, dạy nghề, giới thiệu việc làm; được đi lao động hợp tác ở nước ngoài... Con em của bà con khi đi học được miễn học phí, được cấp sách giáo khoa; bà con dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh miễn phí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bà con có đạo được tự do tham gia sinh hoạt các tôn giáo mà Nhà nước đã công nhận.

Ở tỉnh ta, đã có rất nhiều hộ người Jrai, Bahnar do chăm chỉ làm ăn, có thu nhập hàng trăm triệu đồng trên một năm, đã mua sắm được xe máy, máy cày, ô tô, máy gặt, ti vi, máy vi tính, điện thoại, xây được nhà to, đẹp... Nhiều tấm gương sáng trong lao động sản xuất biết vượt khó vươn để làm giàu chính đáng

góp phần xây dựng thôn, làng mình giàu mạnh (*cần lấy các điển hình ở địa phương để chứng minh*).

Từ thực tế trên cho thấy, những gia đình nào thật sự yên tâm lao động sản xuất “*không nghe theo FULRO, Tin lành Đê ga*” thì cuộc sống gia đình của họ ổn định, từ nghèo khó vươn lên giàu có bằng chính sức lao động của mình, gắn bó với mảnh đất, mảnh vườn nơi mình ở, được hưởng một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

6- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, ngày càng phát triển mạnh và hội nhập quốc tế

Trong lịch sử, nước ta đã bị rất nhiều nước xâm lược, gần đây là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Trong những năm tháng đó, nhân dân ta vô cùng cực khổ, bị mất tự do, mất quyền làm người, chỉ là kẻ nô lệ bị kẻ khác cai trị hà khắc. Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại quyền độc lập dân tộc, lập ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bây giờ là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận của kẻ nô lệ trở thành người làm chủ; đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Đảng, Bác Hồ đã đem lại nhân quyền cho dân tộc Việt Nam (bao gồm 54 dân tộc anh em), trong đó có người Kinh, người Jrai, Bahnar, Ê Đê, Xê Đăng, và các dân tộc thiểu số khác đều là anh em một nhà. Trong Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đọc năm 1945 đã ghi: “...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “*Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi*”, cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu *dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*. Bà con thử so sánh cuộc sống bây giờ với những năm tháng chiến tranh thì mới thấy hết được giá trị của độc lập, tự do, dân chủ mà nhân dân Việt Nam ta đã đổ bao nhiêu máu xương mới giành được.

Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, hợp tác cùng phát triển vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đảng, Nhà nước ta luôn kêu gọi và ghi nhận sự đóng góp của bà con Việt kiều để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Nhiều bà con Việt kiều thấy đất nước ổn định, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đúng đắn, đất nước không ngừng đổi mới nên muốn trở về quê hương sinh sống, nhiều người đã về đầu tư mở các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Hàng năm, số người Việt hồi hương và về thăm thân ngày càng nhiều.

Nhiều người thấy quê hương đổi mới nên có nguyện vọng trở về sinh sống ở quê hương. Do vậy, đồng bào không nên nghe theo lời kẻ xấu, phải biết đoàn kết trong gia đình, trong buôn làng và đoàn kết trong cộng đồng để cùng nhau lao động sản xuất vươn tới ấm no, hạnh phúc.

7- Một số việc cần làm để thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Bà con chúng ta, ai nhận được tin của FULRO thì nên báo với chính quyền. Vận động mọi người trong gia đình, dòng họ không nghe và làm theo lời của số FULRO lưu vong. Những người có công phát hiện, tố giác các phần tử tuyên truyền phản động với chính quyền sẽ được xét thưởng. Người nào cố tình tuyên truyền, lôi kéo, che giấu người khác tham gia hoạt động FULRO, trốn đi Campuchia, Thái Lan, sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bà con cần thực hiện đúng ba việc không làm: *Một*: không tham gia biểu tình, bạo loạn. *Hai*: không theo bọn phản động Fulro. *Ba*: không vượt biên trái phép đi Campuchia, Thái Lan.

Và ba việc cần làm: *Một*: tin vào Đảng, Nhà nước, vào cán bộ xã, thôn trưởng, già làng; tố cáo kẻ xấu, tố cáo bọn phản động FULRO tuyên truyền chia rẽ, phản động. *Hai*: đi họp khi có cán bộ của xã, thôn thông báo. *Ba*: tham gia vào các đoàn thể để tích cực lao động sản xuất, làm giàu, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; thực hiện đoàn kết trong gia đình, trong buôn làng và trong cộng đồng.

Chú ý: Đây là tài liệu cơ bản để cung cấp thông tin và những vấn đề cần nói cho bà con rõ. Đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ cần phối hợp với Công an, Ban Dân vận để biên soạn tài liệu sát với tình hình của địa phương mình; cần liên hệ người thực, việc thực ở địa phương để minh hoạ mang lại hiệu quả tuyên truyền cao hơn.